



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบข่าย) ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๘ มูลค่าข่าว ๔๗๒,๖๒๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ สุขภาพคนไทยกำลังถูกทดสอบด้วยเงิน



กรมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศแผนจะเพิ่มขนาดของภาพกราฟิกแสดงค่าเดือนพิษภัยของบุหรี่ให้มีสัดส่วนใหญ่ขึ้นเป็นขนาด 85 เปอร์เซ็นต์ของซองบุหรี่ จากปัจจุบันที่ภาพคำเตือนดังกล่าวกินเนื้อที่ราว 55 เปอร์เซ็นต์ของซองบุหรี่ที่วางจำหน่ายในประเทศ โดยจะมีซองบุหรี่แบบใหม่วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคม ปี 2556 สร้างความไม่พอใจให้กับบริษัทบุหรี่นอก 2 รายขึ้นเรื่องต่อศาลปกครองเมื่อต้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่าประกาศดังกล่าวจะสร้างความเสียหายต่อบริษัท และละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยเองที่ให้หลักประกันเสรีภาพในการแสดงออก

นายแพทย์วินชาติ สุทธิธรรม นายแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ และอดีต นายแพทย์สมาคมโลก กล่าวว่า บุหรี่เป็นสินค้าที่ทำกำไรมหาศาลแก่อุตสาหกรรมยาสูบ แต่ก่อความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อผู้สูบบุหรี่ ครอบครัว และ ประเทศชาติ การสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคต่าง ๆ ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCD) ที่บั่นทอนสุขภาพของประชาชน แต่ขณะนั้นบริษัทบุหรี่กำลังทำทนายต่อกฎหมายของไทย ที่รัฐบาลมุ่งจะปกป้องสุขภาพของประชาชน หากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเพิ่มคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85% ถูกยกเลิก ตนเชื่อว่าความเสียหายต่อสุขภาพและต่อเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น จะส่งผลไม่

งถูกทดสอบด้วย



เฉพาะต่อประเทศไทยและเด็กไทยเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อทั่วโลก เพราะจะทำให้หลายประเทศไม่สามารถออกกฎหมายที่เข้มแข็งเช่นนี้ได้ ซึ่งนั่นน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัทบุหรี่ในการฟ้องกระทรวงสาธารณสุขไทยในครั้งนี้

“ในบางชาติได้มีการเพิ่มขนาดคำเตือนบนซองมาแล้ว และมีเรื่องฟ้องร้องจากบริษัทยาสูบ เช่น ออสเตรเลีย อูรุกวัย แต่ศาลก็ยกฟ้องไปแล้ว กฎหมายในประเทศนั้น ๆ ต้องปกป้องประชาชนของตนเอง เราไม่ได้ลบโลโก้เขาออก เขายังมีโอกาสหายใจ เรามากกว่า 85% ต้องเป็นคำเตือน แต่ก็ยังมี 15% ที่เปิดโลโก้ได้อยู่”

อย่างไรก็ตามมีข้อมูลยืนยันจากองค์กรวิชาชีพที่ทำงานด้านบุหรี่ จากสถิติของผู้ที่โทรฯ เข้ามาขอคำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ทาง Quitline 1600 ล่องแสง ธรรมศักดิ์ รองผู้อำนวยการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลของผู้โทรฯ มาขอคำปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่ตั้งแต่ปี 2553 จากการสอบถามพบว่าอยากเลิกเพราะเห็นภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

ด้าน รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต รองเลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า เสริมว่า ที่ผ่านมารูปบนซองบุหรี่ที่คนสูบบุหรี่ที่คิดว่าเป็นที่สวยที่สุดคือภาพพ่ออุ้มลูกแล้วสูบบุหรี่ ทำให้บริษัทบุหรี่พยายามพิมพ์ภาพนี้ มากกว่าภาพอื่น ๆ แต่การเพิ่มพื้นที่ภาพอันตรายเป็น 85 เปอร์เซ็นต์นี้ได้บังคับว่าในบุหรี่ 1 คอตตอนต้องมีภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มภาพชุดใหม่ส่งไปให้บริษัทบุหรี่ไปพิมพ์บนซองแล้ว โดยจะเพิ่มอีกประมาณ 8 ภาพ

นัยของการฟ้องในครั้งนี้เพื่อชะลอการตัดสินใจของศาลไทยหากบริษัทฟ้องแล้วขณะจะเป็นตัวอย่างไปแก่ประเทศอื่นทั่วโลกว่าประเทศไทยแพ้ผลการตัดสิน และจะเป็นต้นแบบอย่างหนึ่ง รวมทั้งประเด็น ประเทศไทยกำลังปรับปรุง พ.ร.บ.ยาสูบ 2 ฉบับเพราะที่ผ่านมามีกระแสการต่อต้านการชะลอหากการฟ้องร้องนี้บริษัทบุหรี่ก็จะก้าวต่อไปที่จะล้มหรือชะลอ พ.ร.บ.ยาสูบฉบับปรับปรุงใหม่ อันอาจจะมีผลต่อการคุ้มครองสุขภาพคนไทย คาดว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น สำหรับเนื้อหาสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับปรับปรุงใหม่ เป้าหมายเพื่อให้อำนาจใช้กฎหมายง่ายขึ้น โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพบุหรี่ ที่ผ่านมามีปัญหาการบังคับใช้ บุคลากรทางวิชาชีพไม่มีอำนาจจับปรับ เวลาที่จะจับปรับคนที่สูบบุหรี่ผิดที่จะต้องไปคอยแจ้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจว่าเจ้าหน้าที่จะมาผู้กระทำความผิดก็ไปแล้ว แต่เราไม่ได้ตัดสินโทษเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ คนที่ติดแล้วจะสูบก็นี่สูบไป เรามีหน้าที่ให้บริการให้เขาเลิกเมื่อต้องการเลิก



ด้าน ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก กล่าวว่า บุหรี่มีอำนาจเสพติดสูงมาก คนไทยที่ติดบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้นที่เลิกบุหรี่ได้ก่อนที่จะป่วย แต่ส่วนใหญ่ที่เหลือจะติดบุหรี่ไปจนป่วยและตายด้วยโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรคหัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดสมองและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ โดยขณะนี้คนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 50,700 คน หรือวันละ 138 คน โดยแต่ละคนอายุสั้นลงเฉลี่ย 12 ปี และก่อนเสียชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้จะป่วยหนัก ทรมาน และสูญเสียคุณภาพชีวิตเป็นเวลาเฉลี่ย 2 ปี ยิ่งกว่านั้นยังต้องสูญเสียเงินอีกมหาศาลไปกับค่ารักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยมีการประมาณการว่าประเทศไทยต้องเสียเงินประมาณ 52,200 ล้านบาท หรือ 0.5% ของจีดีพี

ที่ผ่านมาบริษัทบุหรี่ไม่ยอมรับภาระค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วยอันมีสาเหตุมาจากบุหรี่ของประชากรคนไทย เงินรักษาดูแลผู้ป่วยจากบุหรี่ยังมาจากเงินภาษีของคนไทยทุกคน....การฟ้องร้องครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าสุขภาพคนไทยกำลังถูกทดสอบด้วยอำนาจเงินหรือไม่.

article@dailynews.co.th